

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานครบถ้วนตามพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ (4) การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและยังมีการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญอีก 5 ด้านเพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ได้แก่ (1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3) การบริหารและการจัดการ (4) การเงิน และงบประมาณและ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมามาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2556 พบว่า มหาวิทยาลัย ศรีปทุมมีจุดเด่น 5 ประการ คือ (1) ผู้บริหารและทีมงานมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบัน มีเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดคอตักษณ์เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และความต้องการของสังคม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ทันกาล (2) สถาบันมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ชัดเจน ทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล (3) สถาบันมีกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี ทั้งกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดี เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักนักศึกษา ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพที่ดีของนักศึกษา (4) คณาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพและความพร้อม ในการปฏิบัติงานและมีความยืดหยุ่นที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ (5) มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากร และการพัฒนานักศึกษา

สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในรอบปีการศึกษา 2555 จำนวน 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีองค์ประกอบที่มีผล การดำเนินงานระดับดีมากทั้ง 9 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ทุกตัว (รวม 23 ตัวบ่งชี้) มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเมื่อรวมองค์ประกอบที่ 99 (ตัวบ่งชี้ที่ 99.1 และ 99.2) และองค์ประกอบที่ 97 (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2) ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.59)

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.97)

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องค์ประกอบที่ 97 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2) (คะแนนเฉลี่ย 4.31)

เมื่อพิจารณาผลประเมินตาม **องค์ประกอบคุณภาพ 9** องค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) พบว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.15) กระบวนการ (Process) อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และผลผลิต (Output) อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.42)

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม **มาตรฐานการอุดมศึกษา** พบว่า มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.35) มาตรฐานที่ 2ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.92) มาตรฐานที่ 2ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.68) และมาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม **มุมมองด้านการบริหารจัดการ** พบว่า ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.75) ด้านกระบวนการภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.95) ด้านการเงิน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.95) และด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.99)





ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมควรดำเนินการในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ดังนี้

1. เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ลดลง แต่มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงควรเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตให้เกิดการยอมรับมากในระดับสากลมากขึ้น

2. ควรเพิ่มกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ให้มากขึ้น โดยใช้กลไกศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นแกนหลักในการดำเนินการ โดยระบบและกลไกในการดำเนินงานมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

3. ควรกำหนดมาตรการส่งเสริมในการพัฒนาอาจารย์ให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพตามที่ สกอ. กำหนดโดยเฉพาะตำแหน่งทางวิชาการ

รายนามคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

 (รองศาสตราจารย์เทือน ทองแก้ว)	ประธานกรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน)	กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์)	กรรมการ
 (นาวาอากาศโทวิพล สุขวิสัย)	กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล)	กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา มีศิลป์วิภักย์)	กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช)	กรรมการและเลขานุการ

ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินตนเองและของคณะกรรมการตามองค์ประกอบคุณภาพ
(เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.)

องค์ประกอบคุณภาพ	ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)				ผลคะแนน
	ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย		ผลการประเมินของคณะกรรมการ		
	คะแนน	ผลประเมิน	คะแนน	ผลประเมิน	
องค์ประกอบที่ 1	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 2	4.59	ระดับดีมาก	4.59	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 3	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 4	4.97	ระดับดีมาก	4.97	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 5	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 6	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 7	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 8	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
องค์ประกอบที่ 9	5.00	ระดับดีมาก	5.00	ระดับดีมาก	■
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้	4.85	ระดับดีมาก	4.85	ระดับดีมาก	■

รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน



คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจำปีการศึกษา 2555



ประธานคณะกรรมการประเมินฯ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน กระบวนการประเมิน และ
วิธีการตรวจประเมิน



คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
นายกและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย



คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่



คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต